

ส่วนที่ ๔

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	บริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนัก ปลัดเทศบาล	เทศบาล ตำบลบ้าน เหลื่อม
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	
		การเศรษฐกิจ	แผนงานการพาณิชย์	กองการ ประปา	
๒	ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	การการศึกษา	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	สำนัก ปลัดเทศบาล	
		การดำเนินงานอื่นๆ	แผนงานงบกลาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	บริหารทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิช ยกรรมและการท่องเที่ยว	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	ด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนาวัฒนา ธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
รวม	๖ ยุทธ	๔ ด้าน	๑๐ แผนงาน	๖ สำนัก/กอง	

ส่วนที่ ๔

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ด้านเศรษฐกิจ	เศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัดฯ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
๒	ด้านคมนาคม	เศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
๓	ด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	
๔	ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
๕	ด้านสังคม	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดฯ	
		บริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ	
		บริหารงานทั่วไป	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดฯ	
๖	ด้านแหล่งน้ำ	เศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	กองช่าง	
๗	ด้านสาธารณสุข	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัดฯ	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัดฯ	
๘	ด้านการเมืองและการบริหาร	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดฯ	
		บริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
๙	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัดฯ	
		บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	สำนักปลัดฯ	
รวม	๙ ยุทธ	๓ ด้าน	๑๐ แผนงาน	๔ สำนัก/กอง	

